

สพฐ.ไฟเขียวจ้างครูอัตราจ้างทดแทนครูอัตราจ้างที่ไปบรรจุครูผู้ช่วยกรณีพิเศษฯ

● นำเสนอเมื่อ 11 มิ.ย. 2556

ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว2837
การจ้างครูอัตราจ้างทดแทนครูอัตราจ้างที่ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ

ด่วนที่สุด

ที่ ศธ ๐๔๐๐๘/ก.๖๐๓๓๗



สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ กทม. ๑๐๓๐๐

๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๖

เรื่อง การจ้างครูอัตราจ้างทดแทนครูอัตราจ้างที่ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต และผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ อ้างถึง หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๔๐๐๘/๓๘๕ ลงวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖

ตามหนังสือที่อ้างถึง ได้แจ้งให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอเสนอรายชื่อครูอัตราจ้างหรือ ลูกจ้างชั่วคราวจากเงินงบประมาณหรือเงินรายได้สถานศึกษา พนักงานราชการ ครูสอนศาสนาอิสลาม ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างเหมาบริการ เพื่อทดแทนผู้สอบผ่านการคัดเลือกและได้รับการแต่งตั้งเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษไว้ก่อน เนื่องจากได้รับร้องเรียน กรณี การสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ความแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานพิจารณาแล้ว เนื่องจากสถานศึกษา จำเป็นต้องมีครูเพื่อจัดการเรียนการสอนในภาคการศึกษาใหม่ จึงให้ยกเลิกการเสนอรายชื่อครูอัตราจ้าง ทดแทนครูอัตราจ้างที่ผ่านการคัดเลือกและได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและ บุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้ว ไม่พบการทุจริตในการสอบคัดเลือกครูผู้ช่วยและไม่อยู่ในรายชื่อ ๕๐๙ ราย ของคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงของ กระทรวงศึกษาธิการ รวมทั้งไม่อยู่ในรายชื่อ ๓๔๔ ราย ที่ ก.ค.ศ.แจ้งให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาดำเนินการ ตามมาตรา ๔๔ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ จ้างครูอัตราจ้าง ทดแทนครูอัตราจ้างที่ผ่านการคัดเลือกและได้รับการบรรจุและแต่งตั้งได้

อนึ่ง เนื่องจากการพิจารณาการทุจริตสอบคัดเลือกครูผู้ช่วยมีแนวโน้มที่จะพิจารณายกเลิกการ บรรจุและแต่งตั้งเป็นการเฉพาะรายแล้วแต่กรณี ซึ่งผู้ที่เกี่ยวข้องการทุจริตจะไม่สามารถกลับไปปฏิบัติหน้าที่เป็น ครูอัตราจ้างตามเดิมได้ และเป็นอำนาจของ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาที่จะพิจารณารณคดีดังกล่าว ดังนั้น เพื่อให้สถานศึกษาได้สรรหาครูอัตราจ้างทดแทนการจัดการเรียนการสอนในภาคการศึกษาใหม่ จึงให้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ตรวจพบพฤติกรรมกรรมการกระทำที่ส่อไปในทางไม่สุจริตในการสอบครูผู้ช่วย

/พิจารณา....

-๒-

พิจารณาการจ้างครูอัตราจ้างทดแทนครูอัตราจ้างที่ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็น ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ได้ตามความ เหมาะสม

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายชินภัทร ภูมิรัตน)

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ

กลุ่มบริหารงานบุคคล ๑

โทร. ๐๒ - ๒๘๘ - ๕๖๖๐

โทรสาร ๐๒ - ๒๘๘ - ๕๖๖๐

ดาวน์โหลดแบบ PDF คลิก

<http://202.143.174.11/personnel/news2011/upfiles/827.pdf>